

**บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าตามภูมิภาค, คาดแกว่งกรอบแคบรอดูข้อมูลศก.สหรัฐ**

\*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อยตามสกุลเงินภูมิภาค ขณะที่ดีลเลอร์คาดว่าเงินบาทวันนี้จะแกว่งตัวในกรอบแคบ เนื่องจากนักลงทุนจะรอดูตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ ที่จะทยอยประกาศออกมาในสัปดาห์นี้

\*ยูโรอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์เมื่อเทียบกับเยน ในการซื้อขายเข้านี้ที่ตลาดเอเชีย และปรับตัวแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังการแข็งค่าขึ้นอย่างมากผิดคาดเมื่อคืนนี้ ขณะที่ตลาดลดความคาดหวังต่อการออกมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติม จากธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี)

\*แหล่งข่าวเปิดเผยว่า นายมาริโอ ดรากี ประธานอีซีบี กล่าวต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ของเยอรมนี ว่า อีซีบียังคงห่างไกลจากการดำเนินโครงการซื้อพันธบัตร แม้อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่องก็ตาม

\*ขณะที่นายวิตอร์ คอนสแตนซิโอ รองประธานอีซีบี กล่าวว่า ข้อมูลเงินเฟ้อเดือนเม.ย.ที่จะออกมาในสัปดาห์นี้ น่าจะไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนนโยบาย โดยเยอรมนีจะประกาศข้อมูลเงินเฟ้อในวันนี้ และยูโรโซนจะประกาศตัวเลขเงินเฟ้อในวันพรุ่งนี้

\*สถานการณ์ตึงเครียดในยูเครน ยังคงทำให้เกิดความผันผวนในตลาดเงิน โดยวานนี้ สหรัฐได้ประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่อบริษัทและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลรัสเซีย ขณะที่ชาติพันธมิตรในยุโรปกำลังหาวิธีที่จะออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย โดยที่ไม่กระทบเศรษฐกิจของตนเอง

\*นักลงทุนยังคงระมัดระวังต่อการถือสถานะการลงทุนเป็นจำนวนมาก ก่อนการประชุมนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) และธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) รวมทั้งการเปิดเผยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ ซึ่งอาจจะมีความสำคัญ ในการกำหนดแนวโน้มระยะสั้นของตลาด

- \*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.241 บาท
- \*08.29 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.28/30 จาก 32.22/24 เมื่อวาน
- ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.25/32 จาก 32.22/25 เมื่อวาน
- \*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.48/50 จาก 102.48 เมื่อวาน
- \*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3861/63 จาก 1.3849 เมื่อวาน

"เช้านี้ดอลลาร์/บาท ก็ขึ้นมา(ดอลลาร์แข็งค่า) เล็กน้อย ตามภูมิภาค วันนี้ คงจะเจียบๆ ตลาดก็รอดูตัวเลขของอเมริกาที่จะทยอยประกาศออกมา" ดิลเลอร์ กล่าว เขา กล่าวว่า เงินบาทเช้านี้อ่อนค่าเล็กน้อยตามสกุลเงินภูมิภาค โดยคาดว่า เงินบาทวันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ ด้วยปริมาณการซื้อขายที่ไม่มากนัก เนื่องจาก ตลาดจะรอดูข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ ที่จะทยอยประกาศในสัปดาห์นี้ เพื่อหาปัจจัยชี้หน้าต่อไป ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับที่ 32.35 และแนวต้านที่ 32.25

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่จ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้